



# ✳ 3 เคล็ดลับ (ไม่) ลับ ✳

## ก่อนตัดสินใจทำประกันรถ

“ของถูกใช้ว่าดี แต่ของดีก็ใช้ว่าจะแพงเสมอไป”

วันนี้ผมมีเคล็ดลับ 3 ประการ ในการเลือกประกันรถยนต์ให้เพื่อนๆ นำไปใช้ก่อนตัดสินใจทำครั้งถัดไป รับรองว่าเพื่อนๆ จะได้ประกันที่ใช้ในราคาที่เราพอใจแน่นอนครับ



### เคล็ดลับที่ 1

#### เสียงแค้น ทามใจเรอดู

การทำประกันรถยนต์ก็คือการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงจากการใช้รถของแต่ละคนนั้นอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรต้องตัดสินใจก่อนทำประกันรถยนต์ก็คือ เลือกประกันให้เหมาะกับความเสี่ยง เช่น เพื่อนๆ บางคนอาจจะคิดว่าเราขับรถดีไม่เฉี่ยวไม่ชนง่ายๆ ก็ตัดสินใจทำแค่ประกัน 2+ หรือ 3+ ที่เบี้ยประกันถูกกว่าประกันชั้น 1 เกือบเท่าตัวก็ได้ แต่บางคนอาจจะอยากได้ประกันที่คุ้มครองทุกรูปแบบ เช่น เฉี่ยวรั้ว ชนต้นไม้ ก็ได้รับความคุ้มครอง แบบนี้ก็ต้องเลือกประกันชั้น 1 เพราะคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด (เพื่อนๆ สามารถดูความแตกต่างได้ที่ตารางเปรียบเทียบ นะครับ)

### เคล็ดลับที่ 2

#### บริการเป็นอย่างไร ไปลองเช็คว่า

หลายคนอาจจะตัดสินใจเลือกประกันรถยนต์จากราคาเป็นหลัก แต่ความจริงแล้วเวลาเราทำประกันไปกว่าจะรู้ว่าประกันที่เราทำดีหรือไม่ก็ต้องรอให้เกิดเหตุเสียก่อน ดังนั้นทางที่ดี เราควรจะหาข้อมูลจากเพื่อนฝูงที่เคยใช้บริการประกันเหล่านั้นๆ หรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ก่อน เช่น ประกันที่เรา กำลังจะทำนั้นมีการให้บริการเวลาเกิดเหตุเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเร็วแค่ไหน เวลาเรียกรถซ่อมใหม่ยุ่งยากหรือเปล่า คู่เครือข่ายให้บริการดีหรือไม่ เป็นต้น เพราะไมเช่นนั้นเราอาจจะซื้อประกันได้ในราคาถูก แต่อาจจะต้องมาหัวเสียเวลาเกิดเหตุก็เป็นได้

### เคล็ดลับที่ 3

#### เปรียบเทียบราคาที่ง่าย กับความคุ้มครองที่ได้

ข้อสุดท้ายก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน เราก็ต้องมาพิจารณาถึงราคาเบี้ยประกันที่จ่าย ซึ่งโดยปกติการทำประกันนั้นเราอาจจะให้นายหน้าหรือโบรกเกอร์ประกันช่วยส่งราคาเปรียบเทียบค่าเบี้ยของบริษัทประกันอย่างน้อยสัก 3 แห่งให้เราพิจารณา แต่ผมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เราไม่ควรพิจารณาแค่ค่าเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียว เราจะต้องเปรียบเทียบดูทุนคุ้มครองในส่วนของบริษัท คนขับ คนโดยสาร และความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น เวลาเกิดเหตุเปลี่ยนแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ให้ใหม่หรือตามอายุการใช้งานจริง มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนหรือไม่ เป็นต้น (๕๕๕)

หวังว่าเคล็ดลับง่ายๆ 3 ข้อที่แนะนำไปจะช่วยให้เพื่อนๆ เลือกทำประกันได้ถูกใจและถูกเงินในกระเป๋ามากที่สุดนะครับ

### ตารางเปรียบเทียบประกันรถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทำประกัน

ความคุ้มครอง	ประกันชั้น 1	ประกัน 2+	ประกัน 3+	ประกันชั้น 3
รถชน	ทั้งรถเราและผู้ถูกรถ	ทั้งรถเราและผู้ถูกรถ	ทั้งรถเราและผู้ถูกรถ	เฉพาะรถผู้ถูกรถ
ชนแบบไม่มีผู้ถูกรถ	✓	✗	✗	✗
รถหาย หรือรถไฟไหม้	✓	✓	✗	✗
ค่าเบี้ยประกัน	สูง	ปานกลาง	ประหยัด	ประหยัดที่สุด

#### สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

- การให้บริการ และเครือข่ายอู่ซ่อม
- ทุนประกันและความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เปลี่ยนให้ใหม่หรือไม่
- ชื่อเสียงของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริษัท

